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Fyrirspurn
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um úthlutun byggðakvóta til Reykjanesbæjar.

Frá Róberti Marshall.

Hefur ráðherra kannað möguleika þess að úthluta sérstökum byggðakvóta til Reykjanes-
bæjar í ljósi sérlega bágs atvinnuástands í bænum?

Skriflegt svar óskast.


